
115. Stjórnarfundur Fenúr 
 
 
Mætt:  Ragna Halldórsdóttir, Elías Ólafsson, Guðmundur Tryggvi Ólafsson, Ingvar 

Halldórsson og Már Karlsson. 
Staður og stund: Sorpa, Gufunesi þann 8.febrúar 2010 kl. 14:30. 
 

Þetta gerðist 
 
1. Gjaldskrá flokkunarkerkja FENÚR 

Rætt um hækkanir á gjaldskrá. Stjórn samþykkir 40% flata hækkun gjaldskrá frá verðskrá 
Logoflex. Hækkun frá og með 1. mars. Ragna fylgir málum eftir.   
 

2. Láta útbúa skilagjaldskyldar umbúðir merkið í A6 stærð, setja fenur.is inná og gefa til 
kynningar. Rih fylgir eftir með að láta prenta 1000 merki. 

 
3. Aðalfundur FENÚR 

Salur í Kópavogi er kominn, félagsheimili Kársnessóknar. 
Pallborðsumræður 
Fá flokkana til að tilnefna einn kandidat í pallborðsumræður. Rih sendir út bréf til 
flokkanna. 
Möguleg erindi rædd: 
Hugi umhverfissráðuneytinu, fá hann til að kynna niðurstöður COP15 ráðstefnunnar. 
Tölfræði. Fá Birnu Halls frá Línhönnun til að vera með tölulega samantekt í 
málaflokknum. Helga Jóhanna kannar ?  
Landsáætlun. Hver er staðan í málinu, fá kynningu á landsáætlun og einnig kynningu á 
því hver er ábyrgur fyrir úrgangsmálum hjá stofnuninni – Umhverfisstofnun. 
Endurvinnslan. Fá kynningu frá þeim á þvi hver er staðan á kerfinu. 
Úrvinnslusjóður. Veiðafærakerfið – landsamabandið... Guðmundur Tryggvi kannar 
Rrskil – Sigurður 
Samskil – Jóhann  
 Fá kynningu á raftækjaskilakerfum. 
 
Heimsókn í tenglum við ráðstefnu, Guðmundur B kannar hvort Actavis getur tekið á 
móti okkur. 
Þema ráðstefnu, „Úrgangsstjórnun á tímamótum, á hvaða leið erum við?“???????? 
 
Mögulegir fundarstjórar: 
Gunnsteinn, núverandi bæjarstjóri í Kópavogi 
Guðríður oddviti minnihluta 
 
 

Fundi slitið kl. 15.45 
Fundarritari: Ragna I Halldórsdóttir 


